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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ครั้งที่  5(1/2564)  วันเสาร์ ที ่13  พฤศจิกายน  2564 

ณ  ห้องประชุม ท. 210  ชั้น 2  อาคารทีปวิชญ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

และการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

 

ผู้มาประชุม 

1. นางปาริชาติ อินทรพุก ประธานกรรมการ 

2. นางบุษยมาศ แสงเงิน รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นายทรงศักดิ ์ พลดาหาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบตัิ พรหมเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นางเอมอร กมลวรเดช กรรมการ 

7. นางสาวประนอม  หาญจริง กรรมการ 

8. นายอำพน กลีบปาน       กรรมการ 

9. นางอรทัย ยิ้มอ่ำ กรรมการ 

10. นางเพ็ญศรี มีพยุง กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกจิ) 

1. นายพีรพัฒน ์ มั่งคั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

   

ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชมุ  

1. นางสิริภัทร ขำจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. นางโชติกา ส้มส้า ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. นางสาวจันทร์จิรา ละลอกแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. นางพรรณภัทรา กองจันทร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. นายพิธาน แสงสุริยัน ผู้ช่วยเลขานุกา 

6. นางสาวภัทรวดี สีขุ่ย ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 

 นางปาริชาติ  อินทรพุก  ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.  แนะนำคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ชุดใหม ่

  ตามที่ คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สิ้นสุดวาระการดำรง

ตำแหน่ง จึงดำเนินการเลือกและแต่งตั ้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ผู ้ทรงคุณวุฒิ          

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี      

ที่ 211/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช   ตั้งตระการพงษ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นายพีรพัฒน ์ มั่งคั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นายทรงศักดิ ์ พลดาหาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบตัิ พรหมเสน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ชุดใหม่ 

 

  2.  การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 

  ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายในการ

ช่วยเหลือนักศ ึกษา เน ื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       

(COVID-19)  มหาวิทยาลัย จึงคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 

ซึ่งอาจได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงจากเดิมประมาณ 30 – 40 เปอร์เซ็นต์  จึงขอให้หน่วยงาน       

ตั้งงบประมาณในการเบิกจ่ายประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ไปพลางก่อน    

มติที่ประชุม  รับทราบ  การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 โดยขอให้

หน่วยงาน ตั้งงบประมาณในการเบิกจ่ายประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ไปพลางก่อน    

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4(1/2563) 

  นางเพ็ญศรี  ม ีพยุง  กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมรับรองรายงาน         

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4(1/2563) เมื่อวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข  
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 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4(1/2563) เมื่อวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 

2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

     

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1  แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564    

  นางบุษยมาศ  แสงเงิน  รองประธานกรรมการ  แจ้งต่อที่ประชุมในฐานะผู้อำนวยการ

กองบริหารงานบุคคล เพื่อรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564 โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ       

พิบูลสงคราม เมื่อการประชุม ครั้งที่่ 184(10/2564) วันที่ 30 ตุลาคม 2564  ได้เห็นชอบให้มีการแก้ไข

ปรับปรุงเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้การบริหารงาน

ของสำนักงานและคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พิบูลสงคราม พ.ศ. 2564 โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น     

  มหาวิทยาลัย จึงต ้องแก้ไขปรับปรุงคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประจำสำนักงาน

อธิการบดี ตามคำสั่งท ี่ 1007/2564 ลงวันท ี่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพ ื่อให ้สอดคล้องกับประกาศ        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

พิบูลสงคราม พ.ศ. 2564 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564    

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1  การพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ทรงคุณวุฒิ   

 กรรมการและเลขานุการ  เสนอต่อท ี่ประชุมพ ิจารณาการเสนอช ื่อกรรมการ             

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู ้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
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ในการประชุมครั ้งที่ 183(9/2564) วันที่ 25 กันยายน 2564 มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้ดำเนิน

กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการ    

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒ ิ เร ื่องการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้กำหนด   ผู้มีสิทธิเสนอชื่อไว้ทั ้งสิ้น 7 ข้อ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประจำ

สำนักงานอธิการบดี ตาม ค. ในข้อ 4 โดยเสนอได้หน่วยงานละไม่เกิน 5 รายชื่อ ซึ่งมีผู้เสนอชื่อกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ทรงคุณวุฒิแล้วทั้งสิ้น 4 รายชื่อ ดังนี้ 

1) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี    

ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา/การบริหารงานบุคคล 

2) นายบุญทรง  แทนธานี 

ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น/การบริหารงานบุคคล 

3) นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง 

ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการงบประมาณและการเงิน 

4) นายอุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 

ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/การบริหารงานบุคคล 

  คณะกรรมการฯ  เห็นชอบการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามรายชื่อที่เสนอทั้ง 4 รายชื่อข้างต้น โดยให้ตรวจสอบความเชี่ยวชาญของผู้ถูกเสนอชื่อ

ดังกล่าวว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ หากมีให้ระบุเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เสนอ ทั้ง 4 รายชื่อ ดังนี้  1) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  2) นายบุญทรง  

แทนธานี  3) นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง  และ 4) นายอุเทน  ธัชศฤงคารสกุล  โดยให้ตรวจสอบความ

เชี่ยวชาญของผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ หากมีให้ระบุ

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

  6.1  หารือแนวทางการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์     

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำนวนนักศึกษาที่ลดลง 

  ประธานที่ประชุม  หารือแนวทางการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำนวนนักศึกษาที่ลดลง เน ื่องจากปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับผลกระทบจากจำนวนนักศึกษาที่ลดลง ประกอบกับผลกระทบจากการ   

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับ
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ผลกระทบดังกล่าวด ้วยเช่นกัน  จ ึงขอหาร ือแนวทางการบร ิหารจัดการภายในมหาว ิทยาลัย                

จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับ

ผลกระทบเช่นเดียวกัน รวมถึงปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงด้วย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้

มหาวิทยาลัย ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ในช่วงการ          

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยต้องประหยัดงบประมาณ

พอสมควร มหาวิทยาลัย จ ึงต ้องวางแผนการจัดหารายได ้ให ้เพ ิ่มข ึ้น  ซ ึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ            

พิบูลสงครามนั้นมีพื้นที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี โดยส่วนวังจันทน์ มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำน่าน สามารถพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้  และส่วนสนามบิน ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณในเมือง ซึ่งมีโอกาสในการสร้าง

รายได้ให้แกม่หาวิทยาลัยได้มากขึ้น        

 มติที่ประชุม  รับทราบ  แนวทางการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำนวนนักศึกษาที่ลดลง   

 

 6.2  รายงานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 นางสาวประนอม  หาญจริง  ผู ้อำนวยการกองบริการการศ ึกษา   รายงานข้อมูล            

การรับสมัครนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบแรกมีจำนวน

ผู้สมัครทั้งสิ้น 949 คน และมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ

ทุน 1 ตำบล 1 ทุน สำหรับนักศึกษายากจน มีจำนวนผู้สมัครขอรับทุน 8 คน  และ 2) โครงการทุนเพชร

กาสะลอง สำหรับนักศึกษาเรียนดี มีจำนวนผู้สมัครขอรับทุน 19 คน  

 มติท ี่ประชุม  รับทราบ  รายงานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ          

พิบูลสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 5(1/2564) วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 

6 

เลิกประชุมเวลา 10.45 น. 

 

 

 

 

(นางสาวจันทร์จิรา  ละลอกแก้ว) 

ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 

 

 

 

 

(นางเพ็ญศรี  มีพยุง) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


